

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SLĐTBXH-VP

Bình Phước, ngày tháng năm 2023

V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Công văn số 3997/UBND-TH ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh .

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3997/UBND-TH ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh về việc đôn đốc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri tại điểm b, Mục 6, phần II, Công văn số 3997/UBND-TH “Cử tri Nguyễn Văn - tổ 3, ấp 1, xã An Khương, huyện Hớn Quản kiến nghị theo quy định việc chi trả cho các đối tượng chính sách được chi trả qua tài khoản cá nhân, không thực hiện chi trả bằng tiền mặt. Tuy nhiên, đối với các đối tượng người già, việc sử dụng tài khoản cá nhân gặp khó khăn. Đề nghị ngành chức năng nghiên cứu, có biện pháp hỗ trợ các đối tượng chính sách là người già nhận tiền chế độ chính sách thuận tiện hơn” như sau:

Việc triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt được thực hiện theo chủ trương tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023; các Công văn số 5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23/12/2022, số 3415/LĐTBXH-CNTT ngày 22/8/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành về triển khai thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt...tại điểm b, mục 2.10, phần II, Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh về triển khai các mô hình trong Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Phước”, trong đó mô hình 36 về quản lý chương trình an sinh xã hội đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các ngân hàng triển khai chi trả an sinh xã hội sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian hoàn thành trước ngày 30/12/2023

Như vậy, việc khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt là xu hướng tất yếu đã có chỉ đạo từ trung ương tới các địa phương. Tuy nhiên, còn có một số trường hợp khó khăn trong việc áp dụng thực hiện như người già, người tàn tật, trẻ

em... Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi các địa phương hướng dẫn, hỗ trợ đối tượng ủy quyền cho người khác nhận thay bằng hình thức chi trả qua tài khoản, sau đó rút và chuyển tiền cho đối tượng. Trong năm 2023, các địa phương đang trong giai đoạn khảo sát, mở tài khoản và áp dụng thí điểm vừa trả qua tài khoản, vừa chi trả bằng tiền mặt. Sau khi kết thúc thời gian thí điểm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp những khó khăn của các địa phương, trong đó nhưng trường hợp đặc biệt đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhưng vẫn không thể áp dụng hình thức chi trả qua tài khoản để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin ý kiến áp dụng hình thức chi trả phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính báo Đoàn Đại biểu Quốc hội và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGĐ Sở;
- PQLLVXH, NCC;
- Lưu VT; VP (Lm).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**